



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 9 กันยายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: ประชุม	แนวหน้า
2. คอลัมน์: จับกระแส: ทั้งแล้งทั้งฝน 'ลุงตุ๋' ลู๊ไหวไหม	กรุงเทพธุรกิจ
3. ทบทวนแผนเกษตรอินทรีย์ ปี 60-65	เดลินิวส์
4. ภาพข่าว: ช่วยชาวบ้าน	มติชน
5. พต.แนะปรับแผนปลูกพืชตามสภาพดิน	แนวหน้า
6. ล้างนายทุนสปก.แจกที่คนจน	ไทยโพสต์
7. ผนึกร้านสหกรณ์พระนคร จก.	คมชัดลึก
8. อลงกรณ์จีปลดล็อก'กัญชง'พืชศก.ใหม่โกยแสนล้านเข้าปท.	สยามรัฐ
9. เนะ สธ. แยกกัญชงจากกัญชา เร่งปลดล็อกเป็นพืชศก.ตัวใหม่	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. 'ยายคำออร์แกนิก' แปรนต์แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ จ.ยโสธร ผู้นำการผลิตข้าว....	ข่าวสด
11. ภาพข่าว: น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์	เดลินิวส์
12. เกษตรกรอุดรธานี ปลื้ม!!! ชีวิตดีขึ้น หลังปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม....	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: ประชุม

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 14014 หน้า : 8 (ซ้าย)



ประชุม : ดร.วรภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564” จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยมีดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก.กล่าวรายงานและนำเสนอกรอบแนวทางทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะ รอยด์ เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: จับกระแส: ทั้งแล้งทั้งฝน 'ลุงตุ๋' สู้ไหวไหม

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11309 หน้า : 9 (ขวา)



ทั้งแล้งทั้งฝน 'ลุงตุ๋' สู้ไหวไหม



อาจจะดูขงๆ ไปนิด กับลักษณะภูมิอากาศของไทย ในปีนี้ ที่เกิดภาวะแล้งในฤดูฝน และกลับมามีฝนในช่วงที่กำลังแล้ง หรือทั้งหมดกำลังจะวัดฝีมือการบริหารประเทศของรัฐบาลประยุทธ์ 2 เพราะจากที่กำลังเตรียมรับมือภัยแล้งตั้งแต่ต้นฤดูกลางเพาะปลูก กลับตาลปัตรมามีฝนในช่วงกลางๆ ของการเพาะปลูกซะอย่างนั้น แถมยังเป็นฝนที่เกิดจากพายุจรไต้ฝุ่น-คาจิกิ เข้าถล่มซ้ำเติมในพื้นที่เดิมต่อเนื่องถึง 2 ลูก ส่งผลให้การช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเป็นไปด้วยความลำบาก และไม่ทันทั่วทั้งในบางพื้นที่

สำคัญที่สุดคือพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เป็นแหล่งปลูกข้าวคุณภาพดี อย่างภาคอีสานและเหนือ ที่ไม่สามารถกู้คืนได้อีกแล้ว ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบการส่งออกของไทย และต้องปรับจัดปีภาคการเกษตรปี 2562 จากที่คาดว่าจะขยายตัว 4.6-5% และลดลงเหลือ 2.0-2.3% เพราะภัยแล้ง

บนความโชคร้ายยังมีโชคดี เพราะราคาข้าวในปีนี้ต้องปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอน โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงการประกันราคาของกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้พายุทั้ง 2 ลูกยังทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้นจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่จำนวน 12 แห่งที่มีน้ำน้อยกว่า 30% มีแนวโน้มฝนวิกฤติ เช่น เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนแม่วงอุดมธารา เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ได้ฝนวิกฤติน้ำน้อยไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ก.ย.2562 ซึ่ง สทนช.ระบุว่าฝนที่ตก

อย่างต่อเนื่องนี้ทำให้มีน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือแหล่งน้ำทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณรวมอยู่ที่ 47,486 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 58% ขณะนี้มี 4 แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับเก็บกักสูงสุด (Upper Rule Curve) และมีระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำมากกว่า 80% คือ หนองหาร จ.สกลนคร เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเขื่อนปรางค์บุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งหมดนี้หมายความว่าหน้าแล้งที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 พ.ย.2562 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 ไทยจะผ่านได้อย่างฉลุย แถมด้วยการทำนาปรังที่ยังทำได้ตามปกติ จากคาดไว้แต่แรกกว่าปี 2563 ต้องงดเพราะไม่มีน้ำ ส่วนข้าวคุณภาพดีอย่างหอมมะลิที่เสียหายไปอาจจะทดแทนได้ด้วยการปลูกข้าวหอมปทุมธานี ที่มีคุณสมบัติและระดับราคาใกล้เคียงกัน ในส่วนของพื้นที่เสียหาย รัฐบาลต้องออกแรงหน่อยในการช่วยเหลือ ทั้งการชดเชยรายได้ ซ่อมแซม พื้นฟูสภาพอาคารสถานที่ ให้กลับมากอยู่ในสภาพเดิมให้เร็วที่สุด โดยรายงานเบื้องต้นพบว่าภาคการเกษตรด้านพืช 18 จังหวัด เกษตรกร 195,576 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 1,503,367 ไร่ แบ่งเป็นข้าว 1,362,853 ไร่ พืชไร่ 125,390 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 15,124 ไร่ ด้านประมง 15 จังหวัด เกษตรกร 17,334 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคาดว่าจะเสียหาย/สูญหาย เป็นปอปลา/กุ้ง 17,642 ไร่ กระชัง 1,413 ตารางเมตร ด้านปศุสัตว์ 12 จังหวัด เกษตรกร 13,883 ราย สัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 814,616 ตัว แบ่งเป็นโค-กระบือ 30,087 ตัว สุกร แพะ แกะ 36,984 ตัว สัตว์ปีก 747,545 ตัว

โดยในสัปดาห์นี้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมใน 18 จังหวัด ได้แก่ จ.น่านแพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

ในขณะที่เดียวกัน สทนช.ยังได้ประเมินพบว่า 7 จังหวัดที่ยังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง รวมถึงแหล่งน้ำมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ได้แก่ จ.ลำพูน ตาก อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ทบทวนแผนเกษตรอินทรีย์ ปี 60-65

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25533 หน้า : 8 (ล่าง)

ทบทวนแผนเกษตรอินทรีย์ ปี 60-65



นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ส่วนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2565 ณ โรงแรมรามารักษ์แกรนด์เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง



ชาติ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดให้มีการทบทวนสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมายเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ รวมทั้งบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวง



กว้างอีกครั้ง โดยเมื่อเดือน ส.ค. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และผู้แทนเกษตรกร ไปแล้วครั้งหนึ่ง ณ จ.นครปฐม และได้ปรับเปลี่ยนชื่อ เป็นแผนปฏิบัติการด้าน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ทบทวนแผนเกษตรอินทรีย์ ปี 60-65

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25533 หน้า : 8 (ล่าง)

เกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการจัดทำแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

“การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทยตลอดโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้ประสบความสำเร็จ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกัน ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่เรื่องเมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์อินทรีย์ ปังจัดการผลิต สารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และแผนต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งในด้านการเพิ่มพื้นที่และจำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์ การเพิ่มมูลค่าการผลิตและมูลค่าการส่งออก สินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์” นายอลงกรณ์ กล่าว.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 9 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15156

Col.Inch: 12.59

Ad Value: 19,514.50

ภาพข่าว: ช่วยชาวบ้าน

หน้า: 12(ขวา)

PRValue (x3): 58,543.50

คลิป: สีสี่



ช่วยชาวบ้าน - น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่บริเวณศาลาการเปรียญวัดคู้ด่าง หมู่ 1
ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน

พด.แนะปรับแผนปลูกพืชตามสภาพดิน

■ ชาวเกษตรกรหันตีผลผลิตดีขายได้ราคา

นายสุทธิตล วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี เปิดเผยว่า จากการศึกษาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีผลตอบแทนมากกว่า เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการการตลาด มีการวางแผนการใช้ที่ดิน และการผลิตระยะยาว โดยใช้แผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agriculture Map for Adaptive Management) : Agri-Map ซึ่งเป็นการนำข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดิน ระดับความเหมาะสมของการปลูกพืช แหล่งน้ำ แหล่งรับซื้อสินค้า ฯลฯ มาเป็นแนวทางดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมีความสมดุลของอุปสงค์-อุปทาน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน จากการใช้ที่ดินตามสมรรถนะของดิน และศักยภาพของพื้นที่

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ที่ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agriculture

Map for Adaptive Management): Agri-Map มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก รวมพื้นที่ 2,400 ไร่ โดยทางสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี จะเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วม “โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน” หรือ “บ่อจั่ว” และสร้างความรับรู้ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการมีบ่อจั่วไว้ในพื้นที่ทำเกษตรนอกเขตชลประทาน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ ไม้บันทึกบ่อ รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างของหน้าดิน

ด้านนางโสภณวรรณ มะโนมัย เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนปลูกข้าวเป็นหลัก แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดก ต่อมาจึงหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยอย่างอ้อย แต่ผลผลิตที่ได้ก็ยังไม่คุ้มทุน เมื่อมีโครงการดังกล่าวเข้ามา จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ จนได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ในเรื่องของ

การตรวจวิเคราะห์ดิน การเพิ่มธาตุอาหารในดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุน และที่สำคัญได้รับการสนับสนุนบ่อน้ำ ตามโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือบ่อจั่ว ทำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในแปลงเกษตรได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้พืชที่ปลูกเจริญงอกงาม ผลผลิตดีขายได้ราคา

ขณะที่นายคมสันต์ โตรสรีทา เกษตรกรอีกหนึ่งรายที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมโครงการ โดยลดพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชเสริมชนิดอื่น เช่น ฝรั่งกิมจู กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำบัว มะละกอ อีกทั้งยังขุดบ่อจั่วเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้และเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว อย่างไผ่กิมชุง และปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูง เช่น ต้นพะยูง ต้นยางนา เป็นต้น ทำให้ปัจจุบันตนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างสูงสุด ครอบคลุมมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ล้างนายทุนสปก.แจกที่ดินจน

กรุงเทพฯ ● “ธรรมนัส” ประกาศกวาดล้างนายทุน ไล่พื้นที่ สป.ก. จัดสรรให้เกษตรกรและคนยากไร้กว่า 800,000 รายแทน สั่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ สป.ก.ทั่วประเทศ ย้ำเลขาฯ สป.ก.พบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ต้องยึดคืนหลวง ส่วนรีสอร์ทวังน้ำเขียวเป็นของ สป.ก.ตามกฎหมาย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขแนวเขตทับซ้อนของพื้นที่ สป.ก. วังน้ำเขียว จนครราชสีมากับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่เรื้อรังมานานว่า การหาข้อสรุปที่ตรงกันไม่ได้ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สป.ก.) กระทรวงเกษตรฯ กับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จนช่องว่างดังกล่าว

นำไปสู่ปัญหานายทุนบุกรุกสร้างรีสอร์ทจำนวนมาก มีการเปลี่ยนผู้ครอบครองจากเกษตรกรไปเป็นผู้ประกอบการทำสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ หากอุทยานแห่งชาติทับลานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ตรวจการแผ่นดินที่วินิจฉัยให้เร่งกันพื้นที่แล้วส่งคืน สป.ก.ภายใน 90 วัน ก็ไม่ต้องยึดรีสอร์ทที่บุกรุกสร้างในพื้นที่ทับซ้อน โดยถือว่าสร้างในที่ดิน สป.ก.จึงต้องตกเป็นของ สป.ก.ตามกฎหมาย อีกทั้งมีนโยบาย

ขายไม่ทุบรีสอร์ททิ้ง แต่จะยึดคืนมาจากนายทุนแล้วจัดสรรให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตรงตามกฎหมาย สป.ก.และขึ้นทะเบียนต่อ สป.ก.จังหวัดแล้ว

นอกจากนี้ พื้นที่ สป.ก.ยังประสบปัญหาชุมชนเมืองขยายตัวเข้าไป เช่น หนีมาหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงสั่งการให้หารายละเอียดและศึกษาข้อกฎหมายให้พร้อม อีกทั้งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน สป.ก.ทั่วประเทศ โดยมอบนโยบายให้นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สป.ก. ว่าต้องยึดคืนหลวงก่อน หลังจากนั้นจึงจัดสรรให้ประชาชนรายใหม่ ส่วนพื้นที่ที่ไม่เหมาะต่อ

การทำเกษตรอาจทำวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นไว้แล้วเท่านั้น

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ สป.ก.ทั่วประเทศมี 40 ล้านไร่ จัดสรรให้เกษตรกรและผู้ยากไร้เข้าทำกินแล้ว 36 ล้านไร่ เหลือ 4 ล้านไร่ที่มีปัญหาหลายประการ ทำให้ยังรังวัดไม่ได้ จึงสั่งให้เลขาธิการ สป.ก.ตรวจสอบทุกพื้นที่อย่างละเอียด พื้นที่ที่แจกเอกสารสิทธิไปแล้วให้ดูว่ามีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองหรือไม่ พื้นที่ที่นายทุนบุกรุกมีเท่าไร หากพบการใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ให้นำมาจัดสรรให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย เพราะ

มีเกษตรกรและประชาชนยากจน ไม่มีที่ดินทำกินขึ้นทะเบียนรอกว่า 800,000 ราย

“ต้องเอาชาวบ้านเป็นหลัก หากอยู่อาศัยในพื้นที่ ส.ป.ก.อยู่แล้ว ต่อมาด้วยความเจริญเข้าไปขยายตัวเป็นชุมชน ถ้าต้องแก้กฎหมายให้เขาได้ โดยกำลังจะให้ฝ่ายกฎหมายเร่งศึกษา ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในมือนายทุนต้องยึดคืนกลับมาให้ชาวบ้านเท่านั้น ซึ่งต้องทำให้ได้” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

รายงานจาก ส.ป.ก.เปิดเผยว่า พื้นที่กว่า 4 ล้านไร่ที่ยังเข้ารังวัดจัดสรรสิทธิไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาหลายอย่าง เช่น ผู้ครอบครองที่ดินขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.

หรือเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับที่ดินมีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทับซ้อนกับที่สาธารณประโยชน์ ทับซ้อนกับพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ทับซ้อนกับพื้นที่นิคมสหกรณ์ ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทับซ้อนกับเขตจังหวัด พื้นที่ติดกัน และเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการ แต่ยังไม่มีการขอใช้ที่ดินกับ ส.ป.ก.ให้ถูกต้อง ที่ผ่านมากทุกหน่วยงานร่วมกันทำแผนที่ราชการแบบบูรณาการ 1:4000 หรือ One Map แต่ยังไม่มีการตกลงกันให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ หาก One Map มีผลบังคับใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่าจะลดปัญหาต่างๆ ไปได้ระดับหนึ่ง.

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 9 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6423

Col.Inch: 87.83

Ad Value: 154,580.80

หน้า: 1 (ล่าง), 6

PRValue (x3): 463,742.40

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ผนึกร้านสหกรณ์พระนคร จก.



ผนึกร้านสหกรณ์พระนคร จก. ตั้งศูนย์กระจายสินค้าเจาะตลาดคนกรุง

สหกรณ์เดินทางนโยบายตลาดนำการผลิตอย่างต่อเนื่อง เมื่อ มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เดินทางรื้อก๊อปปี้ด้านการตลาดด้วยการดันซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยความร่วมมือกับร้านสหกรณ์พระนคร ปากซอยอารีย์ เจาะตลาดกำลังซื้อสูง เน้นจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ทั่วประเทศ ทั้งข้าวสาร ผักปลอดภัยผลไม้ อาหารแปรรูป ขอบคิดเล็กทำที่ให้เกิดพร้อมเป็นจุดโปรโมทก่อน หากติดตลาดจะขยายไปทั่วประเทศ

“ดิฉันจะคิดเล็กก่อน จะลงทุนไม่มาก เพราะพื้นที่แห่งนี้พร้อม และสินค้าที่สหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ ผลิตรายนี้เมื่ออยู่แล้ว ก็จะเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์การเกษตรที่ผลิตสินค้า กับสหกรณ์ร้านค้าที่เป็นจุดจำหน่ายสินค้า”

มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยภายหลังตรวจเยี่ยมร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ซอยอารีย์ พร้อมหารือกับคณะกรรมการร้านสหกรณ์ถึงแนวทางในการจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในเขต



เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ ทั้ง ข้าวสาร นม เนื้อ ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป

โดยจะเน้นคัดสรรสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยจะเริ่มดำเนินการที่นั่นเป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งสถานที่ตั้งในชุมชนที่มีกำลังซื้อสูง จึงเห็นว่าเหมาะสมที่จะสนับสนุนให้ที่นี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะช่วยจุดประกายการโฆษณาสินค้าสหกรณ์ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าสหกรณ์จากจังหวัดต่างๆ ซึ่งหลายสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักปลอดสารเคมี และยังมีสหกรณ์ที่แปรรูปข้าวสารคุณภาพดี ทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ แต่ที่ผ่านมา สหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ยังขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าของตัวเองให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค

“สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าคุณภาพจาก

สหกรณ์ต่างๆ ทั้งข้าวสาร ผักปลอดสารและผลไม้ นม เป็นต้น เมื่อผู้บริโภคทราบข่าวว่าที่ร้านสหกรณ์พระนครเปิดจำหน่ายสินค้าเหล่านี้ก็มีความ

สนใจ และหากแนวทางนี้เป็นไปได้ ประสบความสำเร็จ ก็จะขยายไปตั้งรูปแบบเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ ด้วย”

รชช.เกษตรฯ เผยต่อว่า ขณะนี้มีสหกรณ์หลายแห่งพร้อมจะทำ แต่ติดเรื่องการวางระบบที่เหมาะสม ดังนั้น หากสหกรณ์แห่งนั้นทำสำเร็จหรือมีรูปแบบที่ลงตัวก็จะใช้เป็นรูปแบบไปจับเคลื่อนทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม รชช.เกษตรฯ ได้เสนอให้มีการปรับปรุงบางมุมของร้านสหกรณ์พระนครสำหรับเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ เช่น การวางตู้แช่สินค้ากลุ่มผัก ผลไม้ เพื่อคงความสดใหม่ หรือชั้นวางสินค้าเพื่อให้ดูสวยงามและน่าสนใจ

สมศักดิ์ ผู้เจริญ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์พระนคร กล่าวว่า พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ในการทำซูเปอร์มาร์เก็ต

สหกรณ์ และถือว่าเป็นรัฐมนตรีเกษตรฯ คนแรกที่มาเยี่ยมเยียนร้านสหกรณ์แห่งนี้ ซึ่งที่นี่มีคนที่กำลังซื้อสูง ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ และต้องการผักปลอดสารสำหรับผู้บริโภค โดยที่สหกรณ์แห่งนี้มียอดจำหน่ายสินค้าเฉลี่ย 3 ล้านบาทต่อเดือน



“

ดิฉันจะคิดเล็กก่อน จะลงทุนไม่มาก เพราะพื้นที่แห่งนี้อยู่พร้อม และสินค้าที่สหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ ผลิตนั้นมีอยู่แล้ว ก็จะเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์ การเกษตรที่ผลิตสินค้ากับสหกรณ์ร้านค้าที่เป็นจุดจำหน่ายสินค้า

”

ประธานกรรมการร้านสหกรณ์พระนคร กล่าวว่า ทางสหกรณ์พร้อมเปิดพื้นที่ให้สินค้าจากสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ เข้ามาวางจำหน่าย ซึ่งการเปิดจำหน่ายสินค้าได้เร็วหรือช้าอยู่ที่ความพร้อมของการกำหนดวิธีการที่จะจัดส่งสินค้าและการคัดเลือกสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย เพราะที่นี่พร้อมจะเปิดรับสินค้าจากทุกสหกรณ์มาวางขาย เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ของดีจากสหกรณ์ต่างๆ และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเมืองด้วย

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 9 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6423

หน้า: 1 (ล่าง), 6

Col.Inch: 87.83

Ad Value: 154,580.80

PRValue (x3): 463,742.40

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ฝ่าฝืนร้านสหกรณ์พระนคร จก.

พิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยกับ “คม ชัด ลึก” ว่าการร่วมมือกับร้านสหกรณ์พระนคร ในการจัดตั้งศูนย์กลางกระจายสินค้าสหกรณ์จากทั่วประเทศนั้น เป็นการให้สินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์ได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในเมืองหลวง และเป็นช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ที่ผลิตสินค้าคุณภาพแต่ไม่มีช่องทางจำหน่าย

“เราพยายามหาสหกรณ์ในกรุงเทพฯ หรือในเขตปริมณฑลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองมากนักเพื่อขอความร่วมมือในการจัดพื้นที่บางส่วนสำหรับวางจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเพื่อนสมาชิกสหกรณ์จากทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่หรือคิดในราคาถูกลงที่สุดเพื่อเป็นอีกช่องทางทางการตลาดสินค้าสหกรณ์จากทั่วประเทศ ให้ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ที่มีกำลังซื้อสูงได้เลือกหาสินค้าต่างๆ เหล่านี้ได้ ส่วนการจำหน่ายก็จะผ่านหลายช่องทาง ทั้งมีซื้อหรือจะใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น แกร็บฟู้ด ลาล่ามูฟ หรืออื่นๆ แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวก” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวท้ายท้าย

● สุรัตน์ อัดตะ/suratatta0402@gmail.com ●

อลงกรณ์จีปลดล็อก ‘กัญชง’ พืชศก.ใหม่ ไทยเสนอผ่านเข้าปท.

“อลงกรณ์” ชงปลดล็อก ‘กัญชง’ จากบัญชียาเสพติด และ “สร.” เร่งแก้กฎกระทรวงปี 59 ชี้โอกาสทองของ “เกษตรกรไทย” ปลูกพืชเศรษฐกิจฐานรากยุคใหม่ของโลก แปรรูปสู่ 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไทยรายได้แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.62 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการส่งเสริมกัญชาและกัญชงว่า นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามในส่วนต้นน้ำคือ กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีหน่วยงาน เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และกรมวิชาการเกษตร ได้วิจัยและ

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากกว่า 10 ปี พร้อมทั้งจะสนับสนุนให้เอกชนและเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตปลูก เป็นพืชเศรษฐกิจฐานรากใหม่ทันทีที่มีการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะ เฮมพ์ พ.ศ.2559 และสอดคล้องกับการที่องค์การอนามัยโลก (WHO) จะปลดซีบีดี (CBD) จากบัญชียาเสพติดในปี 2563

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า กัญชงมีสารซีบีดี (CBD) สูงกว่ากัญชามากและมีสารเสพติดที่เอชซีซี (THC) น้อยมาก ยิ่งกว่านั้นกัญชงสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เช่น ช่อดอก เมล็ด เปลือก ใบ ลำต้น และรากในการแปรรูปสร้างมูลค่านับแสนล้านบาทอย่างน้อยใน 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเวชภัณฑ์ยา, กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและอาหารเสริม (Super Food), กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ, กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอเสื้อผ้า, กลุ่มผลิตภัณฑ์นิรภัย, กลุ่มก่อสร้างและวัสดุภัณฑ์, กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์, กลุ่มผลิต

ภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี เช่น ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ (Super Capacitor) เป็นต้น

“จึงเป็นโอกาสทองของประเทศไทย และเกษตรกรของเราที่จะมีพืชเศรษฐกิจฐานรากใหม่เป็นพืชแห่งอนาคตเช่นเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายฟาร์มบิลล์ (Farm bill 2018) ปลดล็อกกัญชง เมื่อปีที่ผ่านมาสรางงานสร้างอาชีพใหม่ๆ กว่า 22 มลรัฐ ในขณะที่จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอีกหลายประเทศทั่วโลกก็ส่งเสริมสนับสนุนกัญชงจนกล่าวได้ว่าเป็นเฮมพ์อีโคโนมีของโลก เราจึงต้องเดินเร็วเดินให้ถูกทาง โดยเฉพาะการแก้ไขกฎกระทรวงปี 2559 ในส่วนบทเฉพาะกาลเพื่อปลดล็อกกัญชงให้เอกชนและเกษตรกรผลิตแปรรูปสร้างงานสร้างรายได้ประการสำคัญคือกัญชงปลูกและเก็บเกี่ยวต่อรอบผลิตเพียง 120 วัน กินน้ำน้อยไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดวัชพืชที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและสภาพแวดล้อม” นายอลงกรณ์ กล่าว

ต่อหน้า ▶ 8

■ อลงกรณ์ ต่อจากหน้า 1

พัฒนาพันธุ์กัญชง หรือ เฮมพ์ (Hemp) ภายในพื้นที่ควบคุมพร้อม ส่งเสริมการ

ณะสธ.แยกกัญชงจากกัญชา เรงปลดล็อกเป็นพืชศก.ตัวใหม่

ณะสธ.แยกกัญชงจากกัญชา เรงปลดล็อกเป็นพืชศก.ตัวใหม่

ผู้จัดการรายวัน360° - “อลงกรณ์” ณะสาธารณสุขเดิน 2 ทาง แยกกัญชง จากกัญชา เสนอเรงแก้กฎกระทรวงปี 59 ปลดล็อก กัญชง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจฐานรากใหม่ พร้อมผลิตซัพพอร์ต 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าแสนล้าน อ่านต่อหน้า **4**

ผู้จัดการรายวัน360° - “อลงกรณ์” ณะสาธารณสุขเดิน 2 ทาง แยกกัญชง จากกัญชา เสนอเรงแก้กฎกระทรวงปี 59 ปลดล็อก กัญชง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจฐานรากใหม่ พร้อมผลิตซัพพอร์ต 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าแสนล้าน

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมกัญชา และกัญชง เพื่อการแพทย์ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ว่า ในส่วนต้นน้ำของนโยบายนี้ คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน่วยงาน เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และกรมวิชาการเกษตร ได้วิจัยและพัฒนาพันธุ์กัญชง หรือ เฮมพ์ (Hemp) ภายในพื้นที่ควบคุม พร้อมส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากกว่า10 ปี พร้อมทั้งจะสนับสนุนให้เอกชน และเกษตรกร ที่ได้รับอนุญาตปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจฐานรากใหม่ทันที ที่มีการแก้ไข กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาต ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะ เฮมพ์ พ.ศ. 2559 และสอดคล้องกับการทอ้งค์การอนามัยโลก (WHO) จะปลด ซิมิติ (CBD) จากบัญชียาเสพติด ในปี 2563

นายอลงกรณ์กล่าวว่า กัญชง มีสาร ซิมิติ (CBD) สูงกว่ากัญชามาก และมีสารเสพติดที่เฮชซี (THC) น้อยมาก ยิ่งกว่านั้น กัญชงสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่น ซ่อดอก เมล็ด เปลือก ใบ ลำต้น และราก ในการแปรรูปสร้างมูลค่านับแสนล้าน อย่างน้อยใน 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเวชภัณฑ์ยา, กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและอาหารเสริม (Super Food), กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ, กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอเสื้อผ้า, กลุ่มผลิตภัณฑ์นันทนาการ, กลุ่มก่อสร้าง และวัสดุภัณฑ์, กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์, กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี เช่น ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ (Super Capacitor) เป็นต้น จึงเป็นโอกาสทองของประเทศไทย และเกษตรกรของเราที่จะมีพืชเศรษฐกิจฐานรากใหม่เป็นพืชแห่งอนาคต เช่นเดียวกับที่สหรัฐอเมริกา ผ่านกฎหมายฟาร์มบิลล์ (Farm bill 2018) ปลดล็อกกัญชง เมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ๆ กว่า 22 มลรัฐ ในขณะที่ประเทศ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอีกหลายประเทศทั่วโลกก็ส่งเสริมสนับสนุนกัญชง จนกล่าวได้ว่าเป็น “เฮมพ์อีโคโนมี” ของโลก เราจึงต้องเดินเร็ว เดินให้ถูกทาง โดยเฉพาะการแก้ไขกฎกระทรวง ปี 2559 ในส่วนบทเฉพาะกาลเพื่อปลดล็อก กัญชงให้เอกชน และเกษตรกร ผลิต แปรรูป สร้างงานสร้างรายได้ ประการสำคัญคือ กัญชงปลูกและเก็บเกี่ยวต่อรอบผลิตเพียง 120 วัน กินน้ำน้อย ไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง หรือยากำจัดวัชพืช ที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร และสภาพแวดล้อม.

'ยายคำออร์แกนิก' แปรนต์แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ จ.ยโสธร ผู้นำการผลิตข้าวมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตลาดนำการผลิต

แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ยืนหนึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครบวงจรด้วยระบบตลาดนำการผลิต

นางลัดดา พันธุ์ศรี ประธานแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์บ้านคำครา จ.ยโสธร กล่าวว่า กลุ่มฯ ได้เข้าร่วมแปลงใหญ่เมื่อปี 2560 แรกเริ่มมีสมาชิก 100 คน มีพื้นที่ปลูกข้าวรวมทั้งหมด 1,140 ไร่ หลังจากรวมกลุ่มได้สักพักก็มีเกษตรกรสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มอีก 80 ราย รวมแล้วมีสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่แห่งนี้ 180 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าว 2,300 ไร่ โดยข้าวที่ปลูกทุกชนิดจะเน้นปลูกภายใต้ระบบการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ซึ่งเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งของประเทศไทยเองและต่างประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปูทางรองรับการทำตลาดข้าวไปยังตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ 2 มาตรฐานหลักๆ แล้ว กลุ่มฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้ากลุ่มข้าวอินทรีย์ยโสธรราชภัฏโพธิ์รัตนสินค้าเกษตรอินทรีย์ยโสธร (Yasothon Organic Products)

สำหรับการดำเนินงานของกลุ่ม มีหน่วยงานของภาครัฐกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงแนะนำให้การสนับสนุนตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่ม การให้องค์ความรู้ และพาสมาชิกไปดูงาน ในส่วนของการบริหารจัดการกลุ่ม ได้มีการรวมกลุ่มกันผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ ใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ลดการเผาต่อชั่งและหันมาใช้การไถกลบบำรุงดินแทน จากการดำเนินงานที่เน้นการผลิต

ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ของกลุ่มฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ร้อยละ 20.23 จาก 3,410 บาท/ไร่ เป็น 2,720 บาท/ไร่ และผลผลิตเพิ่มเป็นร้อยละ 20 จาก 350 กก./ไร่ เป็น 420 กก./ไร่ สมาชิกจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนี้ 1. ข้าวเปลือกอินทรีย์เพิ่มขึ้น 1,260 บาท/ไร่ 2. ข้าวอินทรีย์แปรรูปเพิ่มขึ้น 1,575 บาท/ไร่ นอกจากนี้ยังมีผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ออกทั้งปีด้วยการส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อยช่วงหลังนามีกระบวนการผลิตแบบ Zero Waste มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยชัดเจน มีการดำเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบ กติกาชัดเจน

ปัจจุบันกลุ่มฯ ได้พัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้วยการตัดใบข้าวเพิ่มผลผลิตสร้างเครือข่ายวิถีข้าวอินทรีย์ 10 กลุ่ม มีการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวเปลือกอินทรีย์ การแปรรูปข้าวอินทรีย์ สร้างแบรนด์ของกลุ่มฯ "ยายคำออร์แกนิก" และปลูกพืชหลังนา และพืชอินทรีย์อื่นๆ เช่น แตงโม ถั่วเขียว พืชผักพื้นบ้าน หอมแดง เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้จะมีการตกลงซื้อขายล่วงหน้ากับคู่ค้าก่อนที่จะมีการผลิต เป็นการให้ระบบตลาดนำการผลิตตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรเลือกผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ลดความเสี่ยงผลผลิตที่จะล้นตลาดและส่งผลให้ราคาขายไม่คุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้งยังได้เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบ e-commerce เพิ่มเต็มรองรับการค้ายุคใหม่ที่เน้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และที่สำคัญคือกลุ่มฯ จะเน้นส่งเสริมให้สมาชิกทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ เพื่อควบคุมรายรับรายจ่ายให้มีความสมดุลกัน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งจากการสนับสนุนจากภาครัฐและการพึ่งพาตนเอง



☑ น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.สุขสำราญ อ.ดากพ้อ จ.นครสวรรค์

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 9 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15156

หน้า: 6(ล่างขวา)

Col.Inch: 30.25

Ad Value: 33,275

PRValue (x3): 99,825

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรอุดรธานี ปลื้ม!!! ชีวิตดีขึ้น หลังปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่...

เกษตรกรอุดรธานี ปลื้ม!!! ชีวิตดีขึ้น หลังปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ ช่วยให้ผลตอบแทนดีกว่า

นายสุทนต์ วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีผลตอบแทนมากกว่า เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของการตลาด มีการวางแผนการใช้ที่ดิน และการผลิตในระยะยาว โดยใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agriculture Map for Adaptive Management) : Agri-Map ซึ่งเป็นการนำข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดิน ระดับความเหมาะสมของการปลูกพืช แหล่งน้ำ แหล่งรับซื้อสินค้า ฯลฯ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความสมดุลของอุปสงค์-อุปทาน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน จากการใช้ที่ดินตามสมรรถนะของดิน และศักยภาพของพื้นที่

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ที่ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agriculture Map for Adaptive Management) : Agri-Map มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก รวมพื้นที่ 2,400 ไร่ โดยทางสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี จะเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วม “โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน” หรือ “บ่อจิว” และสร้างความรับรู้ให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญของการมีบ่อจิวไว้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว

ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจไว้บนคันบ่อ รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างของหน้าดิน

ด้านนางโสภารรณ มะโนมัย เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กล่าวว่า ที่ผ่านมามาดินปลูกข้าวเป็นหลัก แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดีนัก ต่อมาจึงหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยอย่างอ้อยแต่ผลผลิตที่ได้ก็ยังไม่คุ้มทุน เมื่อมีโครงการดังกล่าวเข้ามา จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ จนได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ดิน การเพิ่มธาตุอาหารในดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุน และที่สำคัญได้รับการสนับสนุนบ่อน้ำตามโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือบ่อจิว ทำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในแปลงเกษตรได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้พืชที่ปลูกเจริญงอกงาม ผลผลิตดีขายได้ราคา

ขณะที่นายคมสันต์ โคตรสีทา เกษตรกรอีกหนึ่งรายที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยลดพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชเสริมชนิดอื่น เช่น ฝรั่งกิมจู กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำบัว มะละกอ อีกทั้งยังขุดบ่อจิวเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้และเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว อย่างไผ่กิมชุง และปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูง เช่น ต้นพะยูง ต้นยางนา เป็นต้น ทำให้ปัจจุบันตนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างสูงสุด ครอบคลุมมีรายได้เพิ่มมากขึ้น